

# สัมผัสในในกลอนสุนทรภู่

◎ 'ควมมน'

ในช่วงโมฆวรรคคดี เมื่อครุถามว่ากลอนตอนใดตอนหนึ่งคืออะไรหรือไม่ นักเรียนมักตอบคล้ายกันว่าไพเราะเพราะมีสัมผัสใน แต่เมื่อถามต่อไปอีกว่า ทำไมจึงไพเราะ และไพเราะอย่างไรก็มักไม่มีใครตอบได้

อาจเป็นได้ว่านักเรียนไม่ชินคำถามเชิงวิจารณ์วรรณคดี เพราะเรามักจะอยู่กับการแปลคำศัพท์ หรือถอดคำประพันธ์ (จึงมีบางเสียงบ่นว่าการที่แบบเรียนวรรณคดีมีคำศัพท์ไว้ให้นั้นทำให้ครูไม่มีอะไรจะสอนอีก) ถ้าจะสนใจเรื่องอื่นอีก เช่น ฉันทลักษณ์ ก็มักคอยจับผิดว่ากวีแต่งถูกแบบแผนที่มีอยู่หรือไม่ หรือยึดเป็นแบบอย่างได้หรือไม่ จึงเป็นแนวให้นักเรียนพากันคิดว่าการแต่งถูกฉันทลักษณ์เป็นคุณค่าสำคัญของกวีนิพนธ์ โดยไม่มองให้ลึกว่าฉันทลักษณ์เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้น การพิจารณาแค่เครื่องมือโดยไม่พิจารณาวัตถุประสงค์ของมันและความสำเร็จจากเครื่องมือนั้น จึงดูเลือนลอยไม่สามารถอธิบายให้เป็นเหตุเป็นผลได้

บ่อยครั้ง ด้วยเหตุที่ครูเชื่อตาม ๆ กันมาว่ากวีนิพนธ์ที่ดีต้องเป็นแบบอย่างได้ ครูจึงมักสอนให้นักเรียนยึดกวีบางท่านเป็นแบบอย่างจนเป็นกรอบตายตัว จริงอยู่ที่กวีวิธของกวีที่ประสบผลสำเร็จนั้นควร แก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

แต่มีใช้โดยผิวเผิน เช่นยี่คำสัมผัสในเป็นลักษณะที่เด่นของกลอนสุนทรภู่ ก็พยายามให้มีสัมผัสในจนเพื่ออย่างที่เราเรียกว่าเร่เข้าหาสัมผัสจนเป็นกลอนพาไป เพราะคิดแต่เพียงว่ามีสัมผัสในมาก ๆ ก็พอแล้ว คนที่ยึดถือแบบแผนตายตัวอาจคิดอยู่ในแบบแผน จนบิ่คั่นลักษณะเฉพาะตัว ผู้ไม่มียึดแบบแผนเดิมเพราะมีกลวิธีเปลี่ยนแปลงไป แม้อาจจะสื่ออารมณ์ความคิดได้อย่างมีพลังไม่แพ้กัน ก็ถูกโจมตีว่าแต่งผิดหรือไม่ใช้กวีไปเสียเลย

บทความนี้มีได้มุ่งถกค้ำหรือสนับสนุนกลวิธีของกวีผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ แต่ใคร่ขอชี้ชวนว่าการศึกษากลวิธีของการประพันธ์ ถ้าทำอย่างมีเหตุผลแล้วบางทีจะทำให้เราเข้าถึงวรรณคดีได้ถ่องถ้วนขึ้น และสามารถบอกได้ว่าวรรณคดีนั้นเป็นอย่างไร งามอย่างไร

เมื่อพูดถึงคุณค่าของวรรณคดี คำตอบข้อหนึ่งคือความไพเราะ ถ้าถามต่อไปว่าไพเราะอย่างไร มักตอบไม่ได้ มีสำนวนว่า 'ไพเราะจับใจ' สำนวนนี้ชี้ว่าความไพเราะนั้นใจรับรู้ ใจต้องถูกกระทบให้ไหว ความไพเราะของบทกวีอยู่ที่ว่าบทกวีนั้นทำให้ใจไหว สะเทือนได้มากน้อยเพียงไร กวีนิพนธ์ที่ไพเราะไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงดอกไม้ นางงาม ความรักเท่านั้น แต่อาจพูดถึงความขมขื่นในชีวิต การต่อสู้ ความตาย ความพลัดพราก และความอ้างว้างท้อแท้ในหัวใจมนุษย์ก็ได้

## ตะลึงเหลียวเปลี่ยวเปล่าให้เหงาหึง

สุขลปริมเปี่ยมเหาะเฝ้าเฝ้าผอย

ไอเย็นค่าน้ำค้างลงพร่างพร้อย

น้องจะลอยลมบนไปไหนใด

(นิราศโอเณา)

จากตัวอย่างเราจะเห็นว่าโดยตัวของมันเองสัมผัสใน โดยเฉพาะ สัมผัสสระทำให้เกิดความสมสานกลมกลืนอย่างมีจังหวะ ความสมสานกลมกลืนในร้อยกรองทำให้ร้อยกรองราบรื่น ความราบรื่นและจังหวะที่สม่ำเสมอของร้อยกรอง ทำให้ผู้อ่านเพลิดเพลินตามบทกวีนั้นได้โดยไม่สะกุกสะกัก สร้างความดึงดูดให้ผู้อ่านนำตัวเข้าไปในกวีนิพนธ์ได้โดยง่าย

ส่วนสัมผัสพยัญชนะ เห็นได้ว่าปรากฏในคำซ้ำและคำซ้อน (คำที่นำมาซ้ำหรือซ้อนกันเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกัน, โกล้เคียงกัน หรือเป็นไปในทำนองเดียวกัน) ดังคำต่อไปนี้

เปลี่ยวเปล่า เหงาหึง ปริมเปี่ยม เฝ้าเฝ้าผอย  
และ พร่างพร้อย

การใช้สัมผัสพยัญชนะในคำซ้ำและคำซ้อนเช่นนี้มีประโยชน์ในการสร้างบรรยากาศและภาพนึกได้มากที่สุดทีเดียว จากตัวอย่างนี้พอจะแยกได้ดังนี้

1. สุนทรภู่เลือกคำที่มีความหมายคล้ายกันมาเสริมกันให้มีความเข้มและหนักแน่นขึ้น คือ **เปลี่ยว** แสดงความโดดเดี่ยว **เปล่า** แสดงความอ้างว้าง

2. สุนทรภู่เพ้นคำซ้ำเพื่อแสดงจังหวะ ดลีการ—เคลื่อนไหวที่ดำเนินต่อเนื่องกันอยู่ เช่น **เฝ้าเฝ้าผอย** ให้เสียงน้ำตกก เสียงพยัญชนะต้นเป็นพยัญชนะระเบิด

ชนิดซ้ำกันถึง 3 พยางค์ ทำให้เน้นน้ำหนักมากขึ้น

3. สุนทรภู่เพ้นคำที่มีความหมายเป็นเหตุเป็นผลรับกัน เช่น บทที่ 1 ว่า “ตะลึงเหลียวเปลี่ยวเปล่าให้เหงาหึง” เราอาจแยกคำในบทนี้ออกได้เป็น 3 ตอน คือ “ตะลึงเหลียว, เปลี่ยวเปล่า, ให้เหงาหึง” ตอนแรก **ตะลึง, เหลียว** เป็นอาการที่สืบเนื่องกัน ตะลึงแสดงอาการหุยกึ่งอย่างไม่รู้สติกลัว เพราะตกใจหรือจิตใจถูกกระทบกระเทือนโดยคาดไม่ถึง **เหลียว** แสดงอาการที่ค่อยรู้สติกลัวบ้าง แสดงความพยายามที่จะแก้ปัญหา และมองหาทางแก้ไขโดยอัตโนมัติ แต่เมื่อเหลียวไปแล้วก็ได้รับผลคือ **เปลี่ยวเปล่า** ความโดดเดี่ยวอ้างว้าง ความรู้สึกนี้เป็นเหตุให้กล่าวต่อไปว่า “ให้เหงาหึง” คือ ขบเซาเงียบหงอย

พอถึงบทที่ 1 อารมณ์ไหวแรงขึ้นจนถึงจุดแสดงออกหน้าตาเอ่อนัยน์ตา ‘ปริมเปี่ยม’ แล้วหยาด ‘เหาะ’ ลง ‘เฝ้าเฝ้าผอย’ ความกระชั้นถี่และหนักแน่นของเสียง ทำให้เกิดความตรงกันข้ามกับบาทแรกซึ่งเงียบสงัด แต่กระนั้นเสียงน้ำตกที่ทำลายความเงียบ ของบรรยากาศก็ยิ่งเพิ่มความวิ้งเวง ภาพและเสียงที่น้ำตกหยาดลงรับกับภาพในบาทที่ 3 “ไอเย็นค่าน้ำค้างลงพร่างพร้อย” ในความว่างเปล่าวิ้งเวงนั้นโอเณาได้ยินแต่เสียง น้ำตกของตัวเอง ภาพภายนอกที่เพิ่มเข้ามาตอนนั้นคือ น้ำค้างหยาดลงพว่า “ร้อยเต็มไปหมด พร่างพร้อย ให้ความรู้สึกเฉื่อยช้าร้อยเศร้า น้ำค้างหยาดลงอย่างเงียบเฉียบ (อัส) สุขและ น้ำค้าง ทำให้เราเอื้อ... นานกว่าเวลาเย็นค่ำตามปกติ ความเชือกเย็นนี้ปรากฏในเวลาเย็นค่ำ ซึ่งเป็นตอนที่แสงสว่างลดน้อยลงทุกที ๆ จนค่อย ๆ มืด (โปรดอ่านต่อหน้า 89 )